

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN, TRỌNG YẾU BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, KHẮC PHỤC "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

★ GS, TS HOÀNG NGỌC HÒA

*Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*

● **Tóm tắt:** Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi đôi với khắc phục "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bài viết trên cơ sở khẳng định ý nghĩa của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản, trọng yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.

● **Từ khóa:** giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

**1. Nền tảng tư tưởng của Đảng là ánh sáng dẫn đường tạo nên sức mạnh đại đoàn kết đưa dân tộc Việt Nam tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc**

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành bắt nguồn từ người thanh niên yêu nước - Nguyễn Tất Thành - trong quá trình bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước đã tiếp cận được chủ nghĩa Mác và chính chủ nghĩa Mác đã giác ngộ đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở thành người đảng viên cộng sản. Tiếp đó, Nguyễn Tất Thành với tên gọi mới là Nguyễn Ái

Quốc đã tiếp cận được chủ nghĩa Lênin và tìm thấy ở chủ nghĩa Lênin con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa. Từ đó, chính Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam để giác ngộ cách mạng cho nhân dân ta, nhất là cho thanh niên. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng nhằm tiến tới thành lập Đảng Cộng sản ở xứ Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã biên soạn tài liệu và truyền dạy cho lớp lớp cán bộ cách mạng về chủ nghĩa Mác - Lênin. Đến năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ngay từ khi ra đời, trong

Cương lĩnh của mình đã khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đi theo ánh sáng dẫn đường của nền tảng tư tưởng đó, chỉ sau 15 năm, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang, biến nước ta từ một nước nô lệ dưới sự thống trị, giày xéo tàn khốc của bọn thực dân đế quốc và không có tên trên bản đồ thế giới, trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Từ thắng lợi vẻ vang bước đầu này, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng do Người sáng lập, rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta đoàn kết thành một khối thống nhất, đưa cách mạng Việt Nam tiến bước dưới ánh sáng dẫn đường của chủ nghĩa Mác - Lênin với sự vận dụng sáng tạo của Đảng đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí và quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” đã đánh thắng những kẻ thù xâm lược hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, với những chiến công lẫy lừng như: Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không, Đại thắng Mùa Xuân 1975, giành lại độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ thực tiễn lịch sử và những thắng lợi vĩ đại, Người đã xác định: “Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”<sup>(1)</sup>. Quán triệt chỉ dẫn đó của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, đưa ra được đường lối cách mạng đúng đắn, đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ thực tiễn của tiến trình lịch sử và những thắng lợi vĩ đại đã giành được của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ánh sáng dẫn đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đại hội VII của Đảng năm 1991 đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua thực tiễn 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, càng khẳng định sự đúng đắn và vai trò to lớn của nền tảng tư tưởng đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”<sup>(2)</sup> và Hiến pháp của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 đã luật hóa sự khẳng định đó. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta trong suốt 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của nền tảng tư tưởng mà Đảng ta đã lựa chọn. Do đó, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phản bác của các thế lực thù địch và bảo vệ, phát huy nền tảng tư tưởng của Đảng một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

## **2. Những nội dung cơ bản trọng yếu cần phải quán triệt và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay**

Như trên đã nói, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa cộng sản khoa học do C.Mác - Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt gần 60 năm, từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ

XIX và V.I.Lênin bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối của thế kỷ XIX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn CNTB đã và đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặt như: Công xã Pari và nhất là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xôviết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản. Chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi<sup>(3)</sup>.

Nói khái quát, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu mọi cán bộ, đảng viên đều được học

tập và chịu khó học tập không ngừng để quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của nhân dân, bằng những giải pháp có hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tuy vậy, trong bối cảnh CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ, tan rã, hệ thống XHCN thế giới không còn; quá trình toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra rất nhanh chóng, với sự phát triển siêu tốc của internet, mạng xã hội,... tạo nên “thế giới phẳng”, nhưng thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của nhiều nước tư bản và những khó khăn, thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta với mặt trái của cơ chế thị trường tự do tác động mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều phương diện, dẫn tới tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nạn tham nhũng, hối lộ, “lợi ích nhóm”,... diễn ra rất trầm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua và nhất là trong thời gian Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị,... ở trong và ngoài nước, ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của nhân

dân ta, nhất là thông qua internet, mạng xã hội, các đài, báo đối lập,... đăng những tin, bài xấu, độc, xuyên tạc, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta. Chúng dùng mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyết đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang, dao động về lập trường, tư tưởng và làm phai nhạt lý tưởng XHCN của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Cùng với phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyết xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai trái liên quan đến những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, công tác tổ chức và đạo đức của cán bộ... để tấn công chia rẽ nội bộ; gây kích động làm cho chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và những sự đố kỵ, ganh tỵ, bất mãn trở dậy, dẫn tới tình trạng mất đoàn kết ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, gây nên sự “chông chênh” và xa hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhằm khắc phục thực trạng đó, Đảng ta xác định phải “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”<sup>(4)</sup>. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định cần “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”<sup>(5)</sup>. Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Từ những căn nguyên và bối cảnh nêu trên, những nội dung cơ bản, trọng yếu cần phải quán

triệt và quyết tâm, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là:

- Bảo vệ sự đúng đắn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng với Dân như cá với nước mà Bác Hồ đã căn dặn.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và cơ sở để làm tốt vai trò thực sự là “cầu nối” bảo đảm gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

- Bảo vệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên trước sự tấn công tuyên truyền xuyên tạc, kích động nhằm gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ và sự trở dậy của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chủ nghĩa cơ hội trục lợi của các thế lực thù địch.

### **3. Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay**

*Một là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ)*

Sở dĩ cần phải làm như vậy là do, muốn bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng), nhận thức được ngày càng đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ khi hoạt động

tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng những yêu cầu đó, mới tạo được sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) tham gia tích cực, tiếp nhận, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Qua đó, họ ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn có ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo được sự thống nhất và thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân, càng tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ) được đẩy mạnh, đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, cần phải tạo được bước đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, như Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” đã chỉ rõ là cần phải “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo; giúp người học tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng, giải quyết tình huống thực tiễn”<sup>(6)</sup>. Trước hết là phát triển, hoàn thiện, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt,

phải đẩy mạnh đào tạo, phát triển về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên,... đủ sức đảm trách ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, nhiệm vụ truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn và tích cực đấu tranh có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đúng như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay... ”<sup>(7)</sup>. Quán triệt yêu cầu này trong đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên cần phải làm cho đội ngũ này tinh thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và am tường vận dụng vào thực tiễn trong từng nội dung truyền đạt cho người học, làm cho người học thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin; học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế, chúng ta học tập lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế”<sup>(8)</sup> và “Khi học tập, các đồng chí cũng cần liên hệ với những vấn đề thực tế ở trong nước và trên thế giới, những vấn đề và nhiệm vụ cách mạng hiện đang đề ra cho Đảng ta; đem lý luận học được tìm xem đường lối và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng; hoặc phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và tìm nguyên nhân của những thành công và thất bại của Đảng. Như

thế sẽ giúp cho việc củng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương pháp của mình”<sup>(9)</sup>.

*Hai là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, để làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội*

Triển khai thực hiện giải pháp này cần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ một cách thực chất với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nhằm làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng với Dân như cá với nước, đúng như di huấn của Bác Hồ và niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng.

Muốn đạt được những yêu cầu nêu, trên các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng các bộ, ngành và các địa phương từ tỉnh đến huyện ủy, cần tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của mình để rút kinh nghiệm và kịp thời uốn nắn, khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí nhằm giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Tuyệt đối tránh tình trạng làm hình thức, qua loa, đại khái. Đồng thời, phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tiến hành kiểm tra sâu sát, thực chất để

những Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định của Đảng đã nêu trên thực sự có hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, được triển khai thực hiện nghiêm túc, đem lại kết quả có giá trị, góp phần tích cực làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và là đạo đức, văn minh - nhân tố cơ bản hàng đầu bảo đảm sự tồn tại, phát triển của Đảng, của chế độ và sự phát triển bền vững của đất nước.

*Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, thật sự là “cầu nối” gắn bó máu thịt, sâu rộng giữa Đảng với Dân (nhất là thế hệ trẻ)*

Để huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, nước ta có một hệ thống chính trị tập hợp xung quanh Đảng từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Đây là lực lượng hùng hậu bảo vệ Đảng và là “cầu nối” gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, phát huy ảnh hưởng của Đảng một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhằm phát huy vai trò to lớn đó của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, nhất là các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh vạch trần những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay. Để làm tốt vai trò đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng, chỉnh đốn hệ

thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị của nước ta thật sự tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, luôn quan tâm đến dân, biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của dân, có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất làm tốt nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng giao phó, không cửa quyền, sách nhiễu, ức hiếp dân và làm tốt “cầu nối” giữa Đảng với Dân; kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và nắm bắt những diễn biến tiêu cực về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh với tổ chức Đảng. Đồng thời, tiến hành những giải pháp thích hợp để đấu tranh, phản bác mạnh mẽ đối với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối; uốn nắn, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.

*Bốn là, tiến hành mạnh mẽ, sâu rộng, liên tục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động đấu tranh phản bác, phê phán những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch để phòng tránh*

Nhằm thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả, phải nắm rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và lai lịch của những phần tử thù địch cùng mục tiêu hoạt động chống phá của chúng. Đồng thời phải theo sát tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để xây dựng lực lượng, tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và tuyên truyền, giáo dục lý luận bảo đảm tính khoa học, sát thực tiễn, có tính thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt là trên đài truyền hình, đài

phát thanh, báo, tạp chí,... phải thường xuyên có các bài viết, bài thuyết trình của những chuyên gia am tường sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày những nội dung cơ bản, trọng yếu một cách thiết thực, dễ hiểu, làm rõ ý nghĩa thời đại của mỗi nội dung trình bày, liên hệ chặt chẽ và làm rõ giá trị thực tiễn của những nội dung đó. Nói cách khác, những bài thuyết trình, bài viết đó phải có tính chiến đấu sắc bén và tính thuyết phục cao, hấp dẫn thu hút được nhiều người đọc, người nghe nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Làm được như vậy sẽ góp phần tích cực vào việc đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra là: “Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” □

(1), (8), (9) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.97, 95, 97.

(2), (3) ĐCSVN: *Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011, tr.88, 88.

(4), (5) ĐCSVN: *Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016, tr.186, 201.

(6) Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”.

(7) Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.